

# THƯ NGỎ

Về việc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp

**Kính gửi: Trường Đại Học Thủ Dầu Một**

Trước tiên Công ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi (DKR) xin trân trọng gửi lời chúc sức khỏe tới Ban giám hiệu cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên và sinh viên trong Nhà trường. Chúc Nhà trường đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và đào tạo. Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi hiện có nhu cầu tuyển dụng 300 chuyên viên tư vấn kinh doanh bất động sản thuộc bộ phận kinh doanh.

Thấm nhuần giá trị cốt lõi của Hệ thống Danh Khôi: “Tín – Tâm – Trí - Tốc – Tinh – Nhân”, Công ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi sẽ là môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tạo nhiều cơ hội cho các bạn trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên mới tốt nghiệp được thể hiện, khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp của mình.

Để tất cả sinh viên trong Trường có thông tin và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Công ty chúng tôi gửi thư này với mong muốn Nhà trường là cầu nối giữa doanh nghiệp với các bạn sinh viên và hỗ trợ giúp Công ty chúng tôi trong việc thông tin tuyển dụng việc làm tới sinh viên trong toàn Nhà trường.

**Vị Trí tuyển dụng:**

**1- Chuyên viên tư vấn, chăm sóc khách hàng qua điện thoại : số lượng 300 người**

Lương căn bản 5.000.000 đồng/tháng + thưởng nóng + thưởng theo doanh thu + Hoa hồng..., các chế độ theo quy định nhà nước và quy định của Công ty. Thu nhập lên đến 60 triệu đồng/tháng.

Vậy, Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà trường trong việc chia sẻ, kết nối thông tin tuyển dụng tới các bạn sinh viên trong Nhà trường. Mọi thông tin tuyển dụng các bạn sinh viên vui lòng liên hệ:

**Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi**

ĐC : Số 03 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 08 62911995 – 62911996 hotline: 0902 381 857 – 0966 472 318

Email: [huanbg@danhkhoi.com.vn](mailto:huanbg@danhkhoi.com.vn) Website: [www.danhkhoi.com.vn](http://www.danhkhoi.com.vn)

TPHCM, ngày 16/03/2017  
Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi



Nguyễn Thị Ngọc Bích